

# Applicant Privacy Notice

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ.

2020

เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากท่าน เมื่อท่านสมัครงานในตำแหน่งงานของบริษัททาเคดา และเราใช้ในกระบวนการสรรหาบุคลากร

ทาเคดา เป็น กลุ่ม บริษัท ที่ ดำเนินการทั่วโลก (“กลุ่มทาเคดา”) บริษัททาเคดารวมทั้งบริษัทผู้ว่าจ้างท่าน บริษัทแม่ คือ บริษัท ทาเคดา ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด และสาขาย่อยทั้งหมด หรือบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “ทาเคดา” หรือ “เรา”) ข้อมูลในการติดต่อสำหรับสาขาท้องถิ่น กรุณาอ้างอิงจากเว็บไซต์ทาเคดาที่ [www.takeda.com/countries](http://www.takeda.com/countries)

เราเก็บรวบรวมและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามความยินยอมของท่าน การปฏิบัติตามกฎหมายหมายท้องถิ่นซึ่งอาจต่างกันไปในบางประเทศ และเพื่อให้เราเอื้ออำนวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายอันรวมไปถึงการจัดการใบสมัครของท่านสำหรับการจ้างงานบรรจุเข้าทำงานในทาเคดา การประเมินความเหมาะสมของท่านต่อการจ้างงาน การแบ่งปันข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับการทำงานที่ทาเคดา การเก็บรักษาบันทึกการจ้างงาน การสำรวจความคิดเห็น โดดยสมัครใจ การสอบถามหาคำแนะนำสะท้อนกลับผ่านการสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับการสมัครงานและประสบการณ์การสัมภาษณ์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บประกอบด้วยข้อมูลการติดต่อของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล) รายละเอียดการศึกษาและอาชีพ ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น อายุ และเพศ) และภาพถ่ายของท่านซึ่งแสดงไว้ในประวัติของท่าน

ในบางประเทศเราอาจเก็บข้อมูลในประเด็นที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติของท่าน หรือชาติพันธุ์ เพื่อให้เราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ (Antidiscrimination Laws) เราอาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนจัดหางาน หรือตัวแทนคัดกรองภูมิหลังพนักงาน ซึ่งอาจรวมการตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมในขอบเขตที่จำเป็นและทำได้ตามกฎหมายหมาย ท่านจะได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบและการดำเนินการเป็นไปตามความยินยอมของท่านและตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เท่านั้น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือหุ้นส่วนธุรกิจทั่วโลกแก่ผู้ที่เราร่วมงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น (เช่น บริการการจัดหางาน บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ปรึกษาภายนอก) เราอาจแบ่งปันข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือของทาเคดาและสาขาย่อย การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายไปประเทศอื่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในแต่ละประเทศอาจมีระดับการคุ้มครองแตกต่างกันไปจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ทาเคดามีการป้องกันที่เหมาะสมต่อการดำเนินการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายดังกล่าว รวมถึงการจัดทำสัญญาการปกป้อง

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพียงเพื่อให้เป็นไปวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือจนกว่าจะมีกฎหมายระยะเวลา เราจะเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 ปีภายหลังจากกระบวนการสมัครงาน เพื่อใช้ในการพิจารณาการจ้างงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง การแก้ไข หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถขอถอนคำยินยอมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาที่ <https://www.takeda.com/individualrights> หากท่านมีข้อร้องเรียนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อที่ [privacyoffice@takeda.com](mailto:privacyoffice@takeda.com)